



ที่ มท ๐๔๐๗.๓/ว ๘๖๖

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบันทึกความร่วมมือ (MOU)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แผ่นประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. โครงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อรักษาสมาชิก	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจประการหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินของ กอช. ในพื้นที่ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และกำหนดให้หน่วยงาน ธุรกิจต่าง ๆ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวเกิดการแพร่กระจายซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อรายได้และการดำรงชีวิต ดังนั้นเพื่อให้สมาชิก กอช. มีช่องทางในการสร้างรายได้จากการขายสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น กอช. จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้แก่สมาชิก กอช. ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook โดยขอความร่วมมือกรมการพัฒนาชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นสมาชิก กอช. ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมาดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก กอช. ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ดังกล่าว แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นสมาชิก กอช. รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดย กอช. มอบหมายให้นายรัฐกานต์ วิชัยดิษฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสื่อสารและสวัสดิการสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๐๔๙ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๑ หรือ ๐๘๑ ๙๙๐ ๓๖๙๗ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย แก้วป่อง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๕๖ / โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๙